

Hai Bà Trùng

Tác Giả: SaigonEcho s u t m
Thứ Hai, 28 Tháng 11 Năm 2011 23:49

Hai Bà Trùng (m t ngày mùng 6 tháng 2 năm Quý Mão 43) là tên gọi chung của Trùng Trùng (ch Hán: 𧈧𧈧) và Trùng Nh (𧈧𧈧), hai chị em (nhĩ u tài liĩ u nói là sinh đôi) là anh hùng dân t c của ng i Việt.

Hai Bà Trùng khi binh ch ng lĩ quân Hán, lp ra m t qu c gia vĩ kinh đô tĩ Mê Linh và tĩ phong là nĩ vĩ ng. Sau khi cu c khĩ nghĩa này bĩ quân Hán dĩ sĩ chĩ huy cĩ Mã Viĩ n đánh bĩ i, tĩ c truy n rĩ ng vì không mu n chĩ u khuĩ t phĩ c, hai Bà đã nhĩ y xuĩ ng sông tĩ tĩ. Đĩ i Việt Sĩ ký Toàn thĩ coi Trùng Trùng là m t vĩ vua trong lĩ ch sĩ Việt Nam.



Tĩ u sĩ

Hai bà nguyên là hĩ Lĩ c, con gái cĩ a Lĩ c tĩ ng huyĩ n Mê Linh, Phong Châu. Mĩ hai bà là bà Man Thiĩ n, theo truy n thuyĩ t và thĩ n tích bà là ng i lĩ làng Nam Nguyĩ n (Ba Vi, Hà Tây), có tên là Trĩ n Thĩ Đoàn, chĩ ng m t sĩ m. Bà có công dĩ y hai chị em Trĩ ng Trĩ c, Trĩ ng Nhĩ giĩ i võ, có tinh thĩ n yêu nĩ c, có chí lĩ n.

Trĩ ng Trĩ c là vĩ cĩ a Thi Sách con trai Lĩ c tĩ ng huyĩ n Chu Diĩn.

Hai Bà Trưng

Tác Giả: SaigonEcho säu täm
Thứ Hai, 28 Tháng 11 Năm 2011 23:49

Khi hai bà Trưng khởi nghĩa chống quân Hán, bà Man Thiển luôn luôn có mặt cùng các con bàn việc cùng mẹ. Bà mặt trong thời gian chống Mã Viện. Nhân dân địa phương ủng hộ bà, gọi là Miêu Mền, nay ở làng Nam Nguyễn, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây vẫn còn ngôi mộ của bà. Nhân dân gọi đó là Mộ Dì (tên gọi Việt của gọi các cụ bà là "dì").

Sơ khởi

Các Lạc tướng Mê Linh và Chu Diên có ý chống lại sự cai trị tàn bạo của Thái thú Tô Định. Định bèn bắt giữ Thi Sách để trấn áp tinh thần người Việt. Tháng 2, năm Canh Tý (40), vì Tô Định dùng pháp luật trói buộc, lại thù Tô Định giết chết mình, Trưng Trắc cùng với em gái là Trưng Nhị binh đánh hãm trở về châu. Tô Định chạy về nước. Các quỵn Nam Hải, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đều hưởng ứng. Hai bà lấy được 65 thành ở Lĩnh Nam. Trưng Trắc tiếp tục làm vua, xưng là Trưng Nữ Vương. Ngày 30 tháng 2 năm Tân Sửu (41), nhà Hán thấy bà xưng vương dựng quân đánh lấy các thành ở phía bắc, các quỵn biên thùy, nên hạ lệnh cho các quỵn Trường Sa, Hợp Phố và Giao Châu sắp sẵn xe thuyền, sẵn sàng đương đầu, thông các núi khe, chia thóc lương, cho Mã Viện làm Phò mã tướng quân, Phù Lạc hầu Lạc Long làm phó sang xâm lược.

Chi tiết:Chiến tranh chống nhà Hán của Hai Bà Trưng

Tháng Giêng năm Nhâm Dần (42), Mã Viện tiến theo đường ven biển, san núi làm đường hành nghìn dặm, đến Lãng Bạc (ở phía tây Tây Hải của La Thành) đánh nhau với vua. Hai bà thấy thế giặc mạnh như hổ, nghĩ quân mình ô hợp, sợ không chống nổi, lui quân về giữ Cổ Mâu Khê (sợ chép là Kim Khê). Quân cũng cho vua là đàn bà, sợ không đánh nổi để ch, bèn tan chảy. Năm Quý Mão (43), Hai Bà Trưng chống lại với quân nhà Hán, thất bại, bị thua, đưa ra tử hình. Mã Viện đưa theo đánh quân còn sót lại huyện Cổ Phong thì tàn quân đưa hàng, Mã Viện bèn dâng công tâu (tên gọi truyền ở trên đường Cổ Lâu châu Khâm) làm giặc hàng cùng của nhà Hán, và khêu lên đó dòng chữ: "Công tâu gây thì Giao Chỉ diệt" (Đường truyền chi tiết, Giao Chỉ diệt). Từ đây, nước Việt lại thuộc quyên kiếm soát của nhà Hán. Người dân đã dâng lên Trưng Nữ Vương ở xã Hát Giang, huyện Phúc Lộc (nay ở Hát Môn, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây), và để dựng thành Phiên Ngung cũng có.

Hai Bà Trưng

Tác Giả: SaigonEcho s̄ u t̄ m
Thứ Hai, 28 Tháng 11 Năm 2011 23:49



~~.....~~